



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
เรื่อง ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สมัยวิสามัญ สามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขุดลอกหนองกอก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกอก ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม กว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร และ ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันคู ให้เรียบร้อย พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) **งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช โทรศัพท์/โทรสาร๐-๔๓๗๒-๙๒๖๘ หรือทางเว็บไซต์ <http://www.yangsisurat.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพิทยา ระถิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช



โครงการจ่ายใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชพิจารณาให้ความ
เห็นชอบอนุมัติในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

บัญชีโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการชุดลอกหนองกอก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกอก ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม กว้างเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร และ ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันคู ให้เรียบร้อย พร้อมติดป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อนุมัติกำหนด) **งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**

โดยมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้อีกหนึ่งร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ”

จากรายงานเงินสะสมของกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชมียอดเงินสะสมจำนวน **๓๖๐,๕๒๒.๗๑ บาท (สามแสนหกหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)** เพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการบริการชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอโครงการใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้ **งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)**

